

วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน	หมายเหตุ
1	นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการขายเบื้องต้น เรื่องโอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขาย โดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขางาน	
2	นายเสรี เสนชู	ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชา งานเครื่องยนต์เล็ก	
3	นายภูวนาท มุสิกดิลก	สำรวจการเข้าเรียนสายของนักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล	
4	นายชัยยศ มีสวัสดิ์	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพเรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ โดยใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการ Active Learning ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566	
5	นางนุชอนงค์ คงเทศ	การศึกษาการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2	
6	นางสาวอรรณณ นิยมสิทธิ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อ Canva วิชาไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1	
7	นางสาววารารณ โอภาโส	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ	
8	นางสาวชวิตา ดีรัมย์	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการอ่านสแกนนิ่ง (Scanning) และ สกิมมิ่ง (Skimming) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
9	นางสาวมาริษา จินดาพล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวัฒนธรรมในองค์การของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว โดยใช้สื่อการสอนรูปแบบ power point	

10	นายธเนศพล คำบาง	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องรับวิทยุ เรื่อง เครื่องรับวิทยุ AM/FM และการขยายเสียง โดยการใช้สื่อ ประสมของนักเรียนชั้น ปวช. 2	
ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน	หมายเหตุ
11	นายภาณุมาศ บำเพ็ญชาติ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอนประกอบการ สอน วิชา การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า	
12	นางสาวณัฐพัชร์ สิทธิพันธ์	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่อง การแบ่งกำไรขาดทุนของห้างหุ้นส่วน นักเรียนปวช.2 บัญชี	
13	นายสมเกียรติ สุขปลั่ง	การพัฒนาทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร	
14	นายวันชัย พันธมงคล	การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยใช้แฟ้มสะสม งานของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์	
15	นายอภิรมย์ สรรพาศิษฐ์	การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาโดย กระบวนการกลุ่มวิชางานจักรยานยนต์โดยใช้กระบวนการ กลุ่ม ระดับชั้น ปวช.1	
16	นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรม ประมวลผลคำ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
17	นายหาญประชา พรหมมา	การสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์	
18	นางนิภา งามแสง	ทัศนคติที่มีต่อวิชาการบัญชีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
19	นายภาคภูมิ นาคทิพย์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและ ศิลปกรรม รหัสวิชา 20000 – 1501 โดยใช้วิธีการสอนแล้ว สอบของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ	

20	นายปวีณ แก้วใส	การพัฒนาทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า	
----	----------------	------------------------------	--

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน	หมายเหตุ
21	นางสาวสุภาพร ดางาม	ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชาตัดผมชายระดับ 1 ของนักเรียนโรงเรียนแกนมัธยม หลักสูตรวิชาชีพพระยะสัน โรงเรียนเทศบาล 4	
22	นายศิริพงษ์ พานทอง	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อ Power Point ประกอบการสอนกับการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ วิชาเครื่องเสียง ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	
23	นางสาวอัจฉรา อยู่อินทร์	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้ Google Classroom เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้องต้นระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์	
24	นางสุภาพร ศรีถัน	การศึกษาค้นคว้าความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Application Google Classroom ของนักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ใบบรรณานานาชาติและสารสมทบเพื่อวงจรรวม	
25	นางพีไลวรรณ ตุ่นทอง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมฐานข้อมูล เรื่องเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
26	นางสาวพัทธศรี ศรีมานพ	การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ (ROLE-PLAYING)	
27	นางสาวสายธาร ดวงศรี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน วิชางานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โดยใช้สื่อประสม	
28	นางสาวนฤมล จันทรา	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาการบัญชี	
29	นายณัฐพงษ์ จำปา	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้ Application Quizizz วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์	

30	นางสาวเบญจวรรณ จันทร์สวัสดิ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา การบัญชี ตัวเงิน โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD	
31	นายชลสิทธิ์ ปัสสาราช	การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติในรายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2	